

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**công tác tháng 01 năm 2025**

-----

**I.- HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ,  
THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY:**

1)- Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tổ chức hội nghị không thường kỳ cho ý kiến nội dung công khai tài sản thu nhập của các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các nội dung thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện theo Quy chế làm việc.

2)- Ban Thường vụ và Thường trực Huyện ủy:

- Tập trung lãnh đạo các mặt công tác chuẩn bị tết nguyên đán Ất Ty 2025; nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp tổ chức cho Nhân dân trên địa bàn huyện đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Chăm lo chu đáo các đối tượng có công cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2025.

- Tập trung lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ thu thuế và triển khai kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2025; đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện.

- Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành hồ sơ đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên và cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2024; Tổ chức Lễ kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025), triển khai nhiệm vụ năm 2025 của Đảng bộ huyện.

**II.- VỀ KINH TẾ, XÃ HỘI, AN NINH - QUỐC PHÒNG:**

**1)- Về kinh tế:**

*\* Sản xuất công nghiệp,*

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất kinh doanh, đáp ứng nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán. Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành công thương giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Cung cấp thông tin phục vụ xây dựng kế hoạch sử dụng năng lực hiệu

quả năm 2025. Rà soát, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phát triển các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện.

*\* Quản lý quy hoạch - xây dựng,*

- Triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2025, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các công trình, dự án xây dựng cơ bản năm 2024 chuyển sang. Chú trọng xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện đồng bộ các khâu trong quy trình xây dựng cơ bản, nhất là công tác bồi thường, thu hồi đất, quy trình lập và phê duyệt hồ sơ thi công, đảm bảo các công trình xây dựng trong năm 2025 khởi công và hoàn thành thi công đúng tiến độ.

- Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 25-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn huyện. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn, đảm bảo việc giới thiệu địa điểm được thực hiện theo đúng quy hoạch; Đồng thời, tăng cường quản lý, kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn huyện, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

- Làm việc với Công ty cấp nước, Công ty điện lực bảo đảm cung cấp điện, nước sinh hoạt và sản xuất kinh doanh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

*\* Thương mại - dịch vụ:* Tổ chức sắp xếp mạng lưới các điểm mua bán hàng hóa, đảm bảo nguồn hàng phục vụ nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện chương trình bình ổn giá các mặt hàng thiết yếu (nhất là ở khu vực nông thôn, khu công nghiệp) nhằm phục vụ các đối tượng là người thu nhập thấp, người lao động trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm soát giá cả, quản lý thị trường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025, xử lý nghiêm các hành vi gian lận thương mại và vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng hàng hóa.

*\* Sản xuất nông nghiệp:*

- Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2024 - 2025 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra hệ thống đập chứa nước, các kênh mương để sửa chữa kịp thời các hư hỏng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường kiểm tra các hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giết mổ không đảm bảo vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm.

*\* Về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao:* giao chỉ tiêu tại các địa phương về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện mô hình tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, thường xuyên tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức người

dân về bảo vệ môi trường, vận động các hộ dân thực hiện tốt đóng phí thu gom rác; đồng thời thường xuyên phát động làm vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan sạch, đẹp. Chú trọng đẩy mạnh các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan về chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tiếp tục cập nhật kịp thời các văn bản hướng dẫn của tỉnh để có sự bổ sung, điều chỉnh phù hợp.

## **2)- Về quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường:**

\* *Công tác quản lý đất đai*, triển khai thực hiện đúng quy định pháp luật về công khai quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

- Tăng cường quản lý quy hoạch sử dụng đất gắn với quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn huyện. Chú trọng giám sát công tác xử lý vi phạm hành chính và thực thi các quyết định xử phạt hành chính của cấp thẩm quyền đối với các trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự xây dựng và sử dụng đất. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp phân lô, bán nền, san lấp mặt bằng, chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp thẩm quyền cho phép; nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Ty 2025.

- Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt tiến độ công tác bồi thường, thu hồi đất, tái định cư để thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn huyện. Tăng cường phổ biến các chính sách, pháp luật liên quan đến trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ở các dự án cho người dân biết, nắm rõ và chấp hành.

\* *Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản*, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 13-CT/TU của Tỉnh ủy về tăng cường quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn huyện. Tăng cường kiểm soát, tuần tra các khu vực có dấu hiệu khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

\* *Công tác quản lý về môi trường, cảnh quan đô thị*, rà soát, giám sát, có biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị thu gom rác. Làm việc với các đơn vị thu gom, vận chuyển rác tăng cường các phương tiện, nhân công, bảo đảm thu gom, vận chuyển rác kịp thời, không để rác tồn đọng tại khu dân cư, các chợ và dọc các tuyến đường giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

## **3)- Về tài chính - ngân sách:**

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu ngân sách ngay từ đầu năm 2025. Kịp thời cân đối ngân sách triển khai thi công các công trình theo kế hoạch đầu tư công năm 2025.

- Đảm bảo cân đối ngân sách chi hỗ trợ cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán 2025. Làm việc với các Chi nhánh ngân hàng trên địa bàn huyện bảo đảm cung ứng lưu thông tiền mặt cho người dân và nhu cầu rút tiền mặt của công nhân, lao động trong dịp Tết Nguyên đán.

#### **4)- Lĩnh vực văn hóa - xã hội:**

\* *Hoạt động văn hóa - thông tin thể thao*, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Đảng - mừng Xuân Ất Ty 2025, tuyên truyền công tác tuyển quân năm 2025.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn, xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm, góp phần bài trừ các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh trật tự địa bàn trước, trong và sau Tết Nguyên đán và việc chấp hành phòng chống dịch của các cơ sở dịch vụ văn hóa - thể thao trên địa bàn huyện.

\* *Giáo dục - đào tạo*, tập trung hoàn thành tổ chức thi học kỳ I cho học sinh các cấp học. Triển khai chương trình học kỳ II năm học 2024-2025. Tiếp tục rà soát, nhập cơ sở dữ liệu của các trường. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ các cơ sở xin cấp phép hoạt động ngoài công lập.

\* *Khoa học - công nghệ*, tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả trang thông tin điện tử huyện phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của địa phương, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Ty 2025. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các điểm thông tin khoa học cộng đồng tại các xã. Triển khai các dự án khoa học và công nghệ đã được phê duyệt.

\* *Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân*, triển khai kế hoạch thực hiện chương trình y tế năm 2025. Chủ động kế hoạch đẩy mạnh công tác tuyên truyền và các giải pháp phòng, chống dịch bệnh ở người. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

\* *Thực hiện chính sách xã hội*, tập trung chăm lo, cấp phát kịp thời các chế độ chính sách cho đối tượng có công cách mạng, bảo trợ xã hội, hộ gia đình nghèo, người về hưu, nạn nhân chất độc da cam, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, công chức - viên chức, công nhân - lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón tết vui tươi, đầm ấm.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ lương, thưởng, nghỉ tết Ất Ty 2025 cho công nhân lao động. Theo dõi chặt chẽ tình hình công nhân, lao động, kịp thời giải quyết những tranh chấp phát sinh.

Triển khai kế hoạch năm 2025 về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; phòng, chống buôn bán người và công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

### **5)- Quốc phòng-an ninh và hoạt động của các ngành nội chính**

Triển khai kế hoạch tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, các phương án phòng chống cháy, nổ, các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Chú trọng tăng cường tuần tra đêm, tuần tra sau 23 giờ nhằm ổn định an ninh trật tự địa bàn, phòng chống nạn trộm cắp. Tăng cường kiểm tra phòng chống tội phạm trên lĩnh vực kinh tế, kịp thời ngăn chặn mọi hành vi vi phạm Nghị định số 137/2020/NĐ-CP Ngày 27/11/2020 của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo. Đẩy mạnh tuần tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán lẩn chiếm lòng lề đường. Theo dõi sát diễn biến tình hình an ninh tại các khu công nghiệp, tình hình tôn giáo, tình hình an ninh nông thôn liên quan đến công tác bồi thường, thu hồi đất thực hiện các dự án, nhất là dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành, đường cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống cháy nổ ở 2 cấp huyện, xã. Triển khai kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Tổ chức triển khai thực hiện chỉ tiêu, kế hoạch quốc phòng năm 2025. Chuẩn bị chu đáo công tác phát lệnh tuyển gọi thanh niên nhập ngũ và các điều kiện phục vụ công tác tuyển quân năm 2025.

- Tiếp tục tập trung xác minh giải quyết đơn tòn đọng, đơn phát sinh mới và đẩy nhanh tiến độ thi hành các quyết định giải quyết đơn đã có hiệu lực pháp luật. Chú trọng chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân. Tổ chức tuyên truyền phổ biến các văn bản pháp luật cho trong nhân dân, nhất là đối tượng thanh niên.

### **III.- CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG, CÔNG TÁC DÂN VẬN VÀ XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN**

#### **1)- Công tác xây dựng Đảng:**

Lãnh đạo, chỉ đạo định hướng tuyên truyền và tổ chức hoạt động các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng 01/2025, đặc biệt là kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2025), mừng Đảng, mừng Xuân Ất Ty 2025 và công tác tuyển quân năm 2025. Tổ chức tuyên truyền kết quả thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024, triển khai quán triệt Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của Tỉnh ủy về chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025.

Lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/05/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với triển khai thực hiện cam kết nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp và thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ,

đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.

Xây dựng kế hoạch và phân bổ, giao chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, tạo nguồn trung kiên năm 2025. Tập trung rà soát, thực hiện kết luận chính trị và chính trị hiện nay của cán bộ, quần chúng xin vào Đảng. Chăm lo chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên có huy hiệu Đảng nhân dịp Tết Nguyên đán 2025.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát năm 2025. Tăng cường kiểm tra, giám sát chuyên đề, kiểm tra cấp ủy viên cùng cấp nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời những sai phạm của đảng viên, hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. Tập trung xử lý, giải quyết các đơn thư tố cáo có liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên thuộc thẩm quyền, không để tồn đọng kéo dài.

## **2)- Công tác dân vận:**

Xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền cấp huyện và các xã, thị trấn năm 2025; kế hoạch phối hợp ra quân công tác dân vận, dân vận chính quyền trên địa bàn huyện.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể triển khai thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2025. Thực hiện tốt công tác vận động, chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, nạn nhân chất độc da cam, công nhân lao động, đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn để các tầng lớp nhân dân được đón Tết Nguyên đán Ất Ty 2025 vui tươi, đầm ấm.

Tăng cường công tác nắm tình hình công nhân, lao động tại các doanh nghiệp; xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, hướng dẫn và giám sát tình hình thực hiện chế độ lương, thưởng, nghỉ tết cho công nhân lao động tại các doanh nghiệp nhằm chủ động xử lý và giải quyết kịp thời các tình huống phát sinh.

## **3)- Công tác xây dựng chính quyền:**

- HĐND huyện, triển khai thực hiện công tác giám sát theo kế hoạch, nhất là tập trung giám sát công tác chi trả và chăm lo cho các đối tượng trong dịp Tết Nguyên đán; phối hợp các ngành kiểm tra việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025.

- UBND huyện, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2025 theo Nghị quyết của Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch chăm lo cho các đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2025. Triển khai thực hiện tốt kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2025. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2025 và các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán năm 2025.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng hiệu quả thực thi công vụ, thái độ tiếp xúc với nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tăng cường cải cách thủ tục hành chính nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả từ huyện đến xã.

Theo dõi tình hình, giải quyết tốt các khiếu nại của Nhân dân liên quan đến giá cả bồi thường ở các dự án. Tăng cường công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo, không để đơn tồn đọng.

Nơi nhận:

- Thường trực TU,
- Đ/c Cường – Phó Bí thư Tỉnh ủy,
- Đ/c Đức – CT.UBND tỉnh,
- VP, các ban Đảng TU,
- Các đ/c HUV,
- Chi, đảng bộ cơ sở,
- Các ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Huỳnh Minh Dũng**